

ประจำวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2557

### คลังเผย 2 ปีจํานำข้าวขาดทุน 5 แสนล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจํานำข้าว ได้ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการรับจํานำข้าวในช่วง 2 ปี (2554/2555 2555/2556 2556/2557) พบว่ามีผลขาดทุนพุ่งสูงขึ้นกว่าเท่าตัว หรือขาดทุนกว่า 5 แสนล้านบาท เนื่องจากราคาขายต่ำกว่าราคาต้นทุนกว่า 1.5 หมื่นบาทต่อตัน โดยคณะอนุกรรมการฯได้คำนวณต้นทุนข้าวเปลือกที่แปรสภาพเป็นข้าวสารไว้เฉลี่ยที่ราคา 2.3 หมื่นบาทต่อตัน ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ขายข้าวไปที่ราคา 1.2-1.4 หมื่นบาทต่อตัน และเมื่อเป็นรัฐบาลรักษาการได้ขายข้าวไปด้วยราคาเพียงตันละ 8 พันบาทเท่านั้นทำให้มีส่วนต่างราคาขายกับราคาต้นทุนสูงขึ้นซึ่งทำให้โครงการรับจํานำข้าวขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 5 แสนล้านบาท

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯยังพบว่า กรณีที่มีข้าวสารหายไปจากสต็อกอีกราว 3 ล้านตันนั้น ปรากฏว่าในสต็อกไม่ได้มีข้าวอยู่จริง เป็นแค่ตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ขณะเดียวกันก็ยังพบว่ามีข้าวเสื่อมคุณภาพอีกจำนวนมากที่ยังรอให้เซอร์เวย์อร์ตีราคา ซึ่งหากมีการตีราคาแล้วคาดว่าจะทำให้ผลขาดทุนโครงการรับจํานำข้าวจะเพิ่มมากกว่า 5 แสนล้านบาทอีก

ด้านผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายลักษณะ วจนานวัช กล่าวหลังตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจ่ายเงินรับจํานำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ที่สาขา บางเลน ให้กับชาวนาที่รอรับเงินอีกกว่า 8 แสนราย วงเงินกว่า 92,431ล้านบาท ซึ่งเงินที่จะจ่ายให้ชาวนาจะมาจากกองทุนช่วยเหลือชาวนา และเงินกู้ที่กระทรวงการคลังจัดหามาให้ คาดจ่ายเกษตรกรได้เสร็จสิ้นภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. พร้อมทยอยจ่ายเงินตามคิวใบประทวนที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามลำดับก่อนหลัง ตั้งแต่เข้าวันนี้ (26พ.ค.) โดยคาดว่าจะเสร็จภายใน 1 เดือนนับจากนี้ ซึ่งระหว่างที่รอการกู้เงิน ธ.ก.ส. จะสำรองจ่ายไปก่อนวงเงิน 40,000 ล้านบาท เพื่อให้เงินถึงมือเกษตรกรอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ค้ำประกัน และรับผิดชอบชำระคืนต้นเงิน ดอกเบี้ยตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานทั้งหมด

สำหรับผลการดำเนินงาน โครงการรับจํานำข้าวเปลือก ณ วันที่ 23 พ.ค. 2557 มียอดใบประทวนทั้งสิ้น 1,527,290 ราย ข้าวเปลือก 11.64 ล้านตัน วงเงิน 192,950 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.ได้ทยอยจ่ายเงินไปแล้ว 833,182 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 6.29 ล้านตัน วงเงิน 103,019 ล้านบาท

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

### ยึดคืนตลาดข้าวในฮ่องกง ราคาแพง-ปลอมปนอิ้อทำไทยเสียตลาด

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้นำคณะผู้แทนการค้าข้าวไทยเดินทางไปเยือนฮ่องกง และได้พบปะกับผู้นำเข้าข้าวไทยรายใหญ่ของฮ่องกง เพื่อร่วมกันกระตุ้นการนำเข้า และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดข้าวไทย หลังจากที่เสียส่วนแบ่งตลาดบางส่วนให้กับประเทศคู่แข่ง โดยผู้นำเข้าฮ่องกงยืนยันที่จะสนับสนุนการนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้น และมั่นใจว่าส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในฮ่องกงจะกลับคืนมาแน่นอน นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางการทำตลาดและเห็นความมุ่งเน้นการรักษาข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นข้าวระดับพรีเมียม โดยประชาสัมพันธ์ตอกย้ำให้ผู้บริโภคจดจำเป็นระยะๆ

พร้อมกันนั้นยังได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทยในงานเทศกาลอาหารไทย ณ ห้างสรรพสินค้าอ็อน (จัสโก้) โดยได้จัดแสดงตัวอย่างข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทย พร้อมเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย แผ่นพับแสดงคุณค่าทางอาหารและการเก็บรักษาข้าวไทย และการแจกตัวอย่างข้าวหอมมะลิไทยและข้าวไทยให้กับผู้บริโภคร่วมได้ชิม ซึ่งหลังจากได้ชิมตัวอย่างข้าวไทยแล้ว ผู้บริโภคส่วนใหญ่สอบถามถึงชนิดข้าวและบรรจุภัณฑ์ เพื่อเข้าไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในซูเปอร์มาร์เกตทันที ถือว่าการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจมาก

ด้านนายวิทยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในฮ่องกงลดลงมาก โดยในปี 50 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากไทยเกือบ 90% ของการนำเข้ารวมของฮ่องกง แต่ในปี 56 เหลือเพียง 50% เท่านั้น เพราะราคาข้าวไทยสูงขึ้นมาก ทำให้ฮ่องกง โดยเฉพาะภัตตาคารและร้านอาหาร นำเข้าข้าวจากคู่แข่งอย่างเวียดนาม และกัมพูชา มากขึ้น เพราะราคาถูกกว่า รวมถึงมีการปลอมปนข้าวไทย โดยผู้ค้าของฮ่องกง ทำให้ผู้บริโภคไม่เชื่อมั่นในการบริโภคข้าวไทย

“ที่ผ่านมา พ่อค้าในฮ่องกงปลอมปนแบบมีอาชีพ โดยเอาข้าวประเทศอื่นมาผสมกับข้าวหอมมะลิไทย ตั้งขายราคาต่ำกว่านิดหน่อย แล้วหลอกผู้บริโภคว่าเป็นข้าวหอมมะลิไทย มีการเลียนแบบถุงบรรจุ เลียนแบบเครื่องหมายรับรองของกรมการค้าต่างประเทศ จากนั้นก็เอาขึ้นรถบรรทุกไปรษณีย์ถึงบ้าน เข้าถึงผู้บริโภคมาก ผู้ซื้อไม่รู้ก็ซื้อ แต่พอกินแล้ว คุณภาพไม่ได้ ทำให้เกิดภาพลบกับข้าวหอมมะลิไทย ทำให้เราเสียส่วนแบ่งตลาดส่วนนี้ไป”

อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ได้นำเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาปลอมปนให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว โดยต้องการให้ทำบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทย และหน่วยงานศุลกากรของฮ่องกง เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการปลอมปน ซึ่งจะช่วยให้ศุลกากรของฮ่องกงมีอำนาจตรวจจับผู้ปลอมปนข้าวไทย และทำปลอมถุงบรรจุข้าวเครื่องหมายรับรองข้าวได้โดยไม่ต้องมีผู้ร้องเรียนก่อน

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยในหมู่ผู้บริโภคชาวฮ่องกงด้วย เพื่อให้เชื่อมั่นในการบริโภคมากขึ้น อีกทั้งยังได้สร้างความเข้าใจกับผู้นำเข้าข้าวไทยให้เชื่อมั่นในคุณภาพ ซึ่งผู้นำเข้ารายใหญ่หลายรายที่นำเข้าจากไทยมานานยังจงรักภักดีกับข้าวหอมมะลิไทย มีเพียงบางรายที่หันไปนำเข้าจากประเทศคู่แข่งในช่วงที่ราคาข้าวไทยแพง แต่ขณะนี้กลับมานำเข้าจากไทยแล้ว เพราะราคาข้าวหอมมะลิไทยขณะนี้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้แล้ว

“จากแผนการแก้ปัญหาปลอมปน และการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในข้าวหอมมะลิไทยมากขึ้น เชื่อว่าส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิไทยจะกลับมาอยู่ที่ 60% ในสิ้นปีนี้แน่นอน”

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

## ระบายนข้าว-ยืมงบกลางสะดุด

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" (ก่อนเกิดการรัฐประหาร) ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เดินทางไปพบกับผู้บริหารของบริษัทผู้นำเข้าและผู้ค้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นคือ บริษัท ชุกวาระฯ และบริษัท มาร์เบนนิฯ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและผู้ค้าข้าวของญี่ปุ่นซึ่งมีสาขาทั่วโลกที่สนใจนำเข้าข้าวจากไทย ส่วนปริมาณเท่าใดนั้นอยู่ระหว่างการเจรจา นอกจากนี้ยังได้เข้าพบผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ของญี่ปุ่นซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าข้าวจากไทยเช่น การแจ้งเตือนกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ข้าวไทยสามารถนำเข้าได้โดยไม่ถูกกีดกัน ทั้งนี้การไปพบทั้งเอกชนและภาครัฐครั้งนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่ญี่ปุ่นให้ความสนใจที่จะนำเข้าข้าวไทย

“ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะจากการหารือร่วมกันทั้งเอกชนและภาครัฐของญี่ปุ่นต่างก็มีทัศนคติที่ดีต่อข้าวไทยอย่างมากเพราะญี่ปุ่นนำเข้าจากทั่วโลกกว่า 6 แสนตัน เป็นข้าวไทยกว่า 3 แสนตัน ตลอดระยะเวลาที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากไทยไม่เคยมีปัญหาการปนเปื้อนหรือสารตกค้างอันตราย ในภาพรวมข้าวไทยก็เป็นข้าวที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือของผู้นำเข้าญี่ปุ่น จึงมีแนวโน้มในอนาคตอันใกล้ญี่ปุ่นจะเพิ่มปริมาณการนำเข้าข้าวจากไทยมากขึ้น”

นายสุรศักดิ์กล่าว สำหรับปริมาณการนำเข้าข้าวของประเทศญี่ปุ่นจากไทยเฉลี่ยปีละ 3.33 แสนตัน ข้าวที่นำเข้าคือข้าวขาว ข้าวเหนียว ปลายข้าว และข้าวหอมมะลิ โดยในปี 2556 ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวจากไทย 2.62 แสนตัน เพิ่มจากปี 2555 ที่มีการนำเข้า 1.93 แสนตัน หรือเพิ่มขึ้น 9% และในปี 2557 (ม.ค.-ก.พ.) นำเข้าข้าวจากไทย 7.46 หมื่นตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่มีการนำเข้า 4.61 หมื่นตัน หรือเพิ่มขึ้น 65%

ด้านนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรักษาการนายกรัฐมนตรีนครและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยก่อนเกิดการรัฐประหารเช่นกันว่า ได้ลงนามอนุมัติขายข้าวอีก 2 แสนตัน มูลค่า 3 พันล้านบาท เป็นข้าวทุกชนิดรวมถึงข้าวเปียกและข้าวหักให้เอกชนที่เสนอซื้อผ่านการประมูลทั่วไปและเสนอซื้อโดยตรงตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการเจรจากับมาเลเซียเพื่อขายข้าวปริมาณ 6 แสนตัน ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1-2 สัปดาห์นับจากนี้

ส่วนการเจรจาจีทูจีกับประเทศอื่นๆก็ยังคงดำเนินอยู่ซึ่งก็มีหลายประเทศที่แสดงความสนใจซื้อข้าวไทย เช่น อินโดนีเซีย และจีนที่สนใจซื้อข้าวไทยเพิ่มจากก่อนหน้านี้ที่ได้ลงนามซื้อข้าวปริมาณ 1 ล้านตันไปแล้ว ขณะเดียวกันยังได้หารือกับสำนักงานประมาณเพื่อสรุปแผนการยืมเงินงบกลางจากกระทรวงการคลังเพิ่มอีก 2 หมื่นล้านบาท เพื่อนำเงินไปจ่ายหนี้ค่าข้าวเปลือกให้ชาวนาที่ร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2556/57 หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้คืนเงินสำหรับเงินยืมก้อนแรกไปหมดแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเรื่องดังกล่าวมีแผนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ ก่อนส่งต่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติต่อไป

อย่างไรก็ดีแหล่งข่าวจากวงการข้าวระบุว่า จากที่มีการรัฐประหารทำให้รัฐบาลรักษาการต้องสิ้นสภาพไป จะส่งผลกระทบต่อให้การเจรจาขายข้าวให้กับต่างประเทศ ตลอดจนการยืมเงินงบกลางอีก 2 หมื่นล้านบาท และการจ่ายหนี้ค่าข้าวชาวนาจะสะดุดลง และจะลากยาวออกไปจนกว่าจะมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มมาพิจารณาเพื่อดำเนินการอย่างไรต่อไป

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

### ธ.ก.ส.เตรียมจ่ายจำนำข้าว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มจ่ายเงินให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวแล้ววันที่ 26 พ.ค. หลังจากที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ายึดอำนาจรัฐบาล และสั่งให้เร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนชาวนา เนื่องจากรัฐบาลก่อนยังติดค้างเงินในโครงการรับจำนำข้าวกว่า 9 หมื่นล้านบาท

รัฐบาลก่อนหน้านี้ ติดค้างเงินในโครงการรับจำนำข้าวกว่าแสนล้านบาท แต่จากความขัดแย้งทางการเมืองทำให้มีปัญหาในข้อกฎหมายในเรื่องกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพราะสถาบันการเงินไม่มั่นใจจึงไม่มีใครปล่อยกู้ ส่งผลให้โครงการนี้ขาดสภาพคล่องอย่างหนัก แม้ว่าจะทยอยใช้คืนจากเงินที่กระทรวงพาณิชย์พยายามเร่งระบายนำเข้า แต่ไม่สามารถทำได้มากนัก

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. พ.อ.ณัฐวัฒน์ จันท์เจริญ รองโฆษกกองทัพบก ในฐานะรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แถลงผลการประชุมถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ว่าเรื่องเร่งด่วนคือการช่วยเหลือชาวนาที่มีปัญหาในโครงการรับจำนำข้าว โดยเงินที่ค้างจ่ายชาวนาอยู่ในวงเงินกว่า 9.2 หมื่นล้านบาท โดยมีชาวนาที่ได้รับผลกระทบกว่า 8 แสนราย ซึ่งทาง คสช. จะกู้เงินสภาพคล่องของธนาคาร ธ.ก.ส. จำนวนกว่า 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินให้กับชาวนาได้ภายใน 1-2 วันนี้ หรือ ในช่วงบ่ายของวันที่ 26 พ.ค. ส่วนที่เหลืออีก 5 หมื่นล้านบาท จะกู้เงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิน 1 เดือน จะจ่ายเงินให้ครบทุกราย

ส่วนขั้นตอนการจ่ายเงิน จะได้รับเงินผ่านจาก ธ.ก.ส. โดยจะให้หน่วยทหารของกองทัพบกที่อยู่ในพื้นที่ไปช่วยอำนวยความสะดวก เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับชาวนาจะเปิดจุดจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาตามหน่วยงานของทหารในพื้นที่ต่างๆ หากในพื้นที่ใดไม่มีหน่วยงาน

ทหาร จะมีการประสานงานกับธ.ก.ส.ในการจัดรถโมบายเคลื่อนที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารช่วยอำนวยความสะดวกเช่นกัน

พ.อ.ณัฐวัฒน์ กล่าวต่อว่า การจ่ายเงินในงวดจำนวนกว่า 4 หมื่นล้านบาท จะเฉลี่ยให้ทั่วภูมิภาคเพื่อให้ครอบคลุม ซึ่งขั้นตอนว่าชาวนาคนไหนที่จะได้รับเงินก่อนหลัง ทาง ธ.ก.ส. มีบัญชีรายชื่อชาวนาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว และในส่วนของชาวนาก็มีลำดับใบประทวน

"ที่ผ่านมามีการกู้เงินกับธนาคารมีข้อติดขัดทางด้านกฎหมาย แต่การตั้ง คสช. ขึ้นมา ได้มีการปลดล็อกในขั้นตอนกฎหมายต่างๆ ออกไป จึงทำให้มีความสะดวกในการกู้เงิน และธนาคารต่างๆ ก็พร้อมให้การสนับสนุน"

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้สรุปยอดหนี้และมีการคำนวณการระบายข้าวออกประมาณ 5-8 พันล้านบาท คาดว่าจะสามารถทยอยจ่ายเงินปลดหนี้ให้กับธนาคารได้ประมาณภายใน 15 เดือน

พ.อ.ณัฐวัฒน์ กล่าวอีกว่า หัวหน้า คสช. ได้ให้กระทรวงพาณิชย์ไปตรวจสอบโกดังข้าว ว่าจริงๆ แล้วมีปริมาณข้าวอยู่เท่าไร เป็นสต็อกลมเท่าไร และข้าวที่เน่าเสียหายไปเท่าไร ก่อนที่จะมีการระบายข้าว ซึ่งทาง คสช. จะตั้งทีมในการตรวจสอบร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์ แต่จะให้กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพ

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่าในวันที่ 26 พ.ค. ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงินให้ชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวของรัฐบาล โดยได้ส่งหนังสือเวียนไปยังสาขาของธ.ก.ส.ทั่วประเทศตั้งแต่วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 24-25 พ.ค. ที่ผ่านมาว่า ซึ่งให้เตรียมความพร้อมการจ่ายเงินที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งการให้บริการจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 -22.00 น. และทำงานเสาร์-อาทิตย์ เพื่อจ่ายเงินจำนำข้าวที่ยังค้างอยู่ให้เร็วที่สุด

ด้าน นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ช่วงแรกของการจ่ายเงิน ธ.ก.ส.จะใช้สภาพคล่องของตัวเองจ่ายไปก่อน 4 หมื่นล้านบาท เพื่อรอการกู้เงินจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ที่จะกู้มาให้อีก 5 หมื่นล้านบาท

"เงินที่ ธ.ก.ส. มีอยู่ สามารถจ่ายไปได้ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะใช้เงินกู้ 5 หมื่นล้านบาท ที่ สบน. จะจัดหามาให้ คาดว่าไม่เกิน 1 เดือน ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินจำนำข้าวที่ยังค้างอยู่ 9.2 หมื่นล้านบาทได้หมด"

นายลักษณ์ กล่าวว่า การนำสภาพคล่องธนาคารมาใช้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เดิม ที่ให้ใช้เงินทุน 5.5 หมื่นล้านบาท มาจ่ายจำนำข้าว โดย ธ.ก.ส. จะใช้เงินทุน 4 หมื่นล้านบาท ที่เหลือ 1.5 หมื่นล้านบาท จะเป็นเงินจากกองทุนช่วยเหลือชาวนา โดยยืนยันว่าการนำสภาพคล่องนี้มาใช้จะไม่กระทบต่อผลการดำเนินการปกติของธนาคาร

ด้าน นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า แผนการกู้เงินเพื่อมาจ่ายจำนำข้าวให้กับชาวนาจะดำเนินการได้ภายในสัปดาห์นี้ทันที โดยจะเป็นการกู้เงินจากทั้งแบงก์รัฐและเอกชน ที่พร้อมจะปล่อยกู้ให้กับการคลัง

สำหรับแหล่งเงินกู้ นั้น ด้าน นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. กล่าวว่า ได้มีการหารือถึงการกู้เงินกับธนาคารล่าสุด หลายธนาคารยินดีจะปล่อยกู้ดังกล่าว เพราะไม่มีข้อติดขัดเรื่องกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ สบน. กำลังดำเนินการตามขั้นตอนของการกู้เงิน เบื้องต้นวงเงินที่ให้กับ ธ.ก.ส. อยู่ที่ 5 หมื่นล้านบาท โดยกำลังประสานกับ ธ.ก.ส. ถึงความต้องการใช้เงินว่าจะใช้เงินกู้ในช่วงใด เพราะว่า ธ.ก.ส. จะนำเงินทุนของตัวเองจ่ายให้ไปก่อน

ส่วน นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวเสริมว่า สำหรับสภาพเงินที่จะคืนแก่ชาวนาจำนวน 4 หมื่นล้านบาทนั้น จะใช้สภาพคล่องของธ.ก.ส. ส่วนอีก 5 หมื่นล้านบาท จะให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้กู้เงิน และให้กระทรวงการคลังเป็นคนค้ำประกันเงินกู้

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า กระทรวงการคลังรายงานไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว ในเรื่องเงินที่จะนำมาจ่ายจำนำข้าว โดย ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาได้ทันวันละ 3-5 พันล้านบาท โดยเงินที่กระทรวงการคลังต้องใช้จ่ายจำนำข้าว

อยู่ที่ 9 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 8.2 หมื่นล้านบาท เพราะเตรียมไว้เผื่อให้กับข้าวที่จะเข้าโครงการรับจำนำในเขตภาคใต้ ที่หมดเขตรับจำนำข้าวในเดือนก.ค. นี้ด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของเงิน 9 หมื่นล้านบาท จะมาจากเงินของ ธ.ก.ส. 4 หมื่นล้านบาท เป็นสภาพคล่องส่วนเกินที่นำมาใช้ได้ และมีมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. รองรับไว้แล้วให้นำมาใช้ได้ถึง 5.5 หมื่นล้านบาท แต่คงใช้ไม่ถึงตามมติ เพราะมีเงินจากกองทุนช่วยเหลือชาวนารวมอีกส่วนหนึ่ง

สำหรับเงินอีก 5 หมื่นล้านบาท สบ. จะกู้มาให้คาดว่าจะเริ่มกู้ได้ทันทีในช่วงต้นเดือนมิ.ย. นี้ โดยระหว่างรอเงินกู้ จะนำเงิน ธ.ก.ส. มาจ่ายให้ไปก่อน คาดจะเริ่มจ่ายจำนำข้าวได้ทันที ซึ่งในช่วงเสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้ทำความเข้าใจกับสาขาเรียบร้อยแล้ว และให้เตรียมพร้อมจ่ายเงินจำนำข้าวให้หมดภายใน 20 วัน ตามคำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การระบายข้าวกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานว่ายังคงดำเนินการต่อไปตามปกติ รวมทั้งการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) หากมีความเหมาะสมในด้านราคาและเป็นการดำเนินการด้วยความสุจริตโปร่งใสก็เป็นการทำงานปกติของกระทรวงพาณิชย์ที่ดำเนินการต่อไปได้และจะช่วยให้สามารถนำเงินมาสมทบจ่ายให้กับชาวนาได้ด้วยอีกส่วนหนึ่ง

สำหรับในส่วนของการระบายข้าวในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์สามารถระบายข้าวผ่านวิธีดังกล่าวได้กว่า 5.58 แสนตัน และได้เงินจากการระบายข้าวมากกว่า 7-8 พันล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การระบายข้าวในตลาดเอเฟทในระยะต่อไป อาจจะต้องชะลอไว้ก่อน เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) ที่มีอำนาจในการอนุมัติการระบายข้าวด้วยวิธีดังกล่าวหมดวาระลง

นายสมชาติ กล่าวด้วยว่า หัวหน้า คสช. ได้มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์หารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการหามาตรการพยุงราคาข้าว ที่มีแนวโน้มที่จะตกต่ำลง หลังจากไม่มีโครงการรับจำนำข้าว โดยในระยะสั้นกระทรวงพาณิชย์เตรียมที่จะนำเสนอนโยบายตลาดนัดข้าวเปลือก ต่อ คสช. เพื่อเป็นมาตรการในการพยุงราคาข้าวเปลือก โดยมาตรการนี้จะช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกในตลาดให้ปรับตัวสูงขึ้น

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

## **'นิวัฒน์ธำรง'เผยอนุมัติระบายข้าวในสต็อกอีก 2 แสนตัน**

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กล่าวได้ว่า ได้อนุมัติขายข้าวสต็อกรัฐบาลไปอีก 2 แสนตัน เป็นข้าวทุกชนิดรวมถึงข้าวเปียกและข้าวหัก มูลค่ารวมประมาณ 3,000 ล้านบาทให้เอกชนที่เสนอซื้อผ่านการประมูลทั่วไป และเสนอซื้อโดยตรงตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ทำการระบายต่อเนื่อง ทั้งการประมูลทั่วไป และเจรจาขายต่างประเทศ โดยให้เอกชนเป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งเร็วๆนี้ จะได้ข้อสรุปขายข้าวให้มาเลเซียปริมาณ 6 แสนตัน ซึ่งราคาและเงื่อนไขก็ต้องรับได้ ผลการเจรจาซื้อขายคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1-2 สัปดาห์ ส่วนการเจรจางีทูจียังดำเนินอยู่กับประเทศที่แสดงความสนใจซื้อข้าวไทย เช่น อินโดนีเซีย และจีนที่สนใจซื้อข้าวไทยเพิ่มจากไทย และก่อนหน้านี้ที่ได้ลงนามซื้อข้าวปริมาณ 1 ล้านตันไปแล้ว ตั้งเป้าทั้งปีนี้จะสามารถระบายข้าวได้ 8-10 ล้านตัน

*ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ*

## **ล้มขายข้าวผ่านเอเฟทหลังพ่อค้ากดราคา**

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ในการเปิดประมูลข้าวปริมาณกว่า 220,000 ตันผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือเอเฟท ครั้งที่ 11 ที่ผ่านมา กรมการค้าภายในได้เห็นข้อเสนอ

ของแต่ละบริษัทที่ยื่นประมูล ซึ่งเสนอราคาต่ำกว่าราคาตลาดค่อนข้างมาก จึงได้เจรจาต่อรองราคาแต่ไม่ได้ผล ดังนั้นจึงเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณายกเลิกไม่อนุมัติขายข้าวประมูลผ่านตลาดเอเฟท ครั้งที่ 11

ขณะเดียวกันยังเดินทางเปิดประมูลผ่านตลาดเอเฟท ครั้งที่ 12 ในวันที่ 30 พฤษภาคม จำนวน 220,000 ตัน ที่ท่าข้าวกำนันทรงจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ โดยจะต้องติดตามการเสนอการซื้อข้าวผ่านตลาดเอเฟทในครั้งนี้อาจจะได้ราคาส่วนต่างในราคาที่เหมาะสมหรือไม่ หากได้ราคาที่เหมาะสมก็จะอนุมัติให้มีการขายข้าวให้กับภาคเอกชนได้

อย่างไรก็ตาม การเปิดประมูลข้าวผ่านตลาดเอเฟทตามกรอบที่ได้อนุมัติ 500,000-1 ล้านตัน และส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี นี้ ซึ่งหากดูตัวเลขการอนุมัติขายข้าวไปแล้ว 10 ครั้ง เป็นจำนวนมากถึง 588,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท ดังนั้น คงต้องดูว่าหากการเสนอราคาประมูลในครั้งต่อไปไม่ดีก็อาจจะเสนอให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ชะลอหรือยกเลิกการประมูลข้าวผ่านตลาดเอเฟท

นายสมชาติยังกล่าวอีกว่า ในช่วงที่ยังไม่มีรัฐบาลและแนวทางจากฝ่ายรัฐบาล เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทั้งข้าวนาปรัง และข้าวนาปี กรมการค้าภายในได้เตรียมแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังมีข้าวเปลือกอยู่ในระหว่างเก็บเกี่ยวและอยู่ในมือเกษตรกรประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนข้าวเปลือกทั้งฤดูกาล โดยจะจัดทำโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกผ่านจังหวัดต่างๆ ซึ่งมีจังหวัดเป้าหมายที่จะทำตลาดนัดข้าวเปลือกทั้งสิ้น 32 จังหวัด มีจังหวัดที่ตอบรับแล้วประมาณ 19 จังหวัด

ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดตลาดนัดในเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายนนี้ โดยจะเชิญโรงสีในพื้นที่เข้ามารับซื้อและต่อรองภายในตลาดนัด เพื่อควบคุมกลไกราคาให้เป็นไปตามภาวะราคาตลาด ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ประมาณตันละ 7,000-7,500 บาท เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายข้าวที่อยู่ในมือได้

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในจะทำโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกไปจนถึงช่วงผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาด ซึ่งคาดว่าจะยังเป็นช่วงที่ยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่ เพื่อให้เป็นแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ค้าภายในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการทำความเข้าใจแก่เกษตรกรให้ได้รับรู้ถึงโครงการดังกล่าว ตลอดจนเสนอแนะวิธีการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และดูแลคุณภาพข้าว เพื่อให้ขายได้ราคาในช่วงที่ยังไม่มีมาตรการใดๆ จากรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ

นอกจากนี้ผู้บริหารกระทรวงอยู่ระหว่างประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดการกู้เงินจากงบกลางเพิ่มเติมอีก 20,000 ล้านบาท จากกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปจ่ายเงินค่าค้ำจุนน้ำข้าวกับทางเกษตรกรต่อไป

**ที่มา สำนักข่าวไทย**

## **นำผู้ประกอบการลุ่มตลาดข้าวถุงเพื่อนบ้าน**

นายสมชาติ สร้อยทองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ค.นี้ กรมฯจะนำผู้ประกอบการข้าวถุง โรงสีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าวไปศึกษาตลาดข้าวในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ พม่า เพื่อหาแนวทางให้ผู้ประกอบการไทยทำตลาดได้ง่ายขึ้นหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) โดยเฉพาะช่องทางการวางจำหน่ายข้าวถุงไทยตามตลาดหรือห้างสรรพสินค้า และโรงสีข้าวที่ไปตั้งกิจการสีข้าวในแหล่งใกล้เคียงกับพื้นที่เพาะปลูกข้าวในประเทศเพื่อนบ้าน

“ข้าวไทยในหลายๆแบรนด์เป็นที่รู้จักของคนในอาเซียนแล้วแต่กรมฯต้องการนำผู้ประกอบการซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นรายใหญ่เข้าไปสำรวจและการแนะนำคู่ธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ทำตลาดง่ายขึ้น ขณะที่โรงสีก็จะได้รับอานิสงส์ในการเข้าไปตั้งโรงสีเพราะในหลายประเทศมีปริมาณข้าวมากแต่ขาดแคลนโรงสีเป็นต้น”

ส่วนแนวทางในการดูแลราคาข้าวและช่วยเหลือเกษตรกรช่วงประกาศกฎอัยการศึกและไม่มีรัฐบาลสั่งการโดยตรงจึงสั่งการให้ค้าภายในจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดทำสำรวจเพื่อเชื่อมโยงโครงการรับซื้อข้าวเปลือกโดยตรงระหว่างโรงสีกับชาวนาในแต่ละจังหวัดหรือตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือก เริ่มจากข้าวเปลือกนาปรัง 57ที่มีเหลืออยู่มือ

ชาวนาประมาณ 30%ของผลผลิตรวม เป้าหมาย30 จังหวัด โดยขณะนี้ราคาข้าวเปลือกในตลาดต้นละ 7,000-7,500 บาท สูงกว่าต้นทุนเพาะปลูกที่ต้นละ6,000 บาท

ทั้งนี้ แนวทางช่วยเหลือชาวนาในฤดูการผลิตข้าวในปี 2557/58ได้สั่งการให้ค้าภายในจังหวัด ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำความเข้าใจให้ชาวนาทราบถึงสถานการณ์การเมืองอาจมีผลต่อการออกมาตรการช่วยเหลือและแนะนำให้ชาวนาพัฒนาการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้นตั้งแต่การเลือกพันธุ์ข้าว เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและเตรียมเชื่อมโยงตลาดค้าข้าว

*ที่มา เติลินิวส์*

## **เปิดตัว 'ข้าวสายพันธุ์ใหม่' 5 สายพันธุ์ หนุนชาวนาเลือกปลูกทั่วไทย**

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าวได้จัดการประชุมวิชาการและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 31 โดยให้นักวิชาการเกษตรจากสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว นำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งเป็นผลดีต่อภาคการเกษตรของไทย เพราะการวิจัยพันธุ์ข้าว หรือการปรับปรุงพันธุ์ข้าวในแต่ละสายพันธุ์นั้น ใช้เวลากว่า 10 ปี และผลงานของนักวิจัยในแต่ละเรื่องนั้น สามารถนำมาปรับใช้จริงกับภาคการเกษตรได้

ทั้งนี้ ปัจจุบันทิศทางการวิจัยส่วนใหญ่ จะต้องศึกษาตลาดว่ามีความต้องการอย่างไร จะใช้ข้าวพันธุ์ไหน มีประสิทธิภาพอย่างไร โดยกรมการข้าวเตรียมการเปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่ อีก 5-6 สายพันธุ์ ซึ่งมีทั้งข้าวไร่และข้าวนาสวน รวมไปถึงการคัดเลือกพันธุ์ข้าวจากธนาคารสายพันธุ์ข้าว หรือ Gene Bank มาเพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดหาพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเพาะปลูกต่อไป

นอกจากนี้ กรมการข้าวยังสนับสนุนให้เกษตรกรทางภาคเหนือ ปลูกข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี และข้าวญี่ปุ่น โดยเฉพาะข้าวญี่ปุ่น มีความต้องการของตลาดในทิศทางที่ดี เนื่องจากมีออเดอร์จากร้านอาหารญี่ปุ่นรายใหญ่ และชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาอาศัย หรือทำงานในประเทศไทย ต้องการบริโภค รวมไปถึงการส่งออกนอกประเทศอีกด้วย

*ที่มา ไทยรัฐออนไลน์*

\*\*\*\*\*

## **เวียดนาม**

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างอ่อนตัวลงเพราะผู้ส่งออกกังวลที่จะทำสัญญาขายข้าวให้แก่จีนภายหลังจากเกิดภาวะตึงเครียดของสองประเทศและการประท้วงในเวียดนามซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการชำระเงินค่าสินค้าได้ อย่างไรก็ตามการที่สต็อกข้าวของเอกชนมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเพราะสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วจึงทำให้ราคาอ่อนตัวลงไม่มากนัก โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 395-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี (Saigon Port) ลดลงจากระดับ 405-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ส่วนข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 360-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

ในขณะนี้เกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้เพาะปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 7.6 ล้านไร่ หรือประมาณ 66% ของเป้าหมายเพาะปลูกในฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn crop) ที่คาดว่าจะมีประมาณ 10.6 ล้านไร่ โดยการเก็บเกี่ยวในฤดูการผลิตนี้จะมีผลผลิตสูงสุดในช่วงเดือน ก.ค. เป็นต้นไป

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-22 พ.ค. 2557 มีจำนวน 309,974 ตัน มูลค่า 133.666 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 7.99% และมูลค่าลดลง 2.97% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 336,894 ตัน มูลค่า 137.753 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-22 พ.ค. 2557 มีจำนวน 2.061 ล้านตัน มูลค่า 899.173 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯโดยปริมาณลดลง 17.16% และมูลค่าลดลง 16.74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 2.488 ล้านตัน มูลค่า 1,080 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

*ที่มา Oryza.com*

## กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodia Rice Federation; CRF) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรวบรวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวตั้งแต่ภาคการผลิตไปจนถึงการส่งออกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยได้มีการเลือกประธานสหพันธ์คนแรก คือ นาย Sok Puthyvuth จากกลุ่ม SOMA Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นทั้งโรงสีและผู้ส่งออก นอกจากนี้ นาย Puthyvuth ยังเป็นบุตรเขยของนายกรัฐมนตรี Hun Sen ของกัมพูชาด้วย ในส่วนของนาย Kim Savuth ประธานของสมาพันธ์ผู้ส่งออกข้าวกัมพูชา (Federation of Cambodian Rice Exporters; FCRE) นั้นได้เป็นรองประธาน 1 ใน 3 คน

สำหรับองค์กรที่ก่อตั้งก่อนหน้านี้ เช่น สมาพันธ์ผู้ส่งออกข้าวกัมพูชา (Federation of Cambodian Rice Exporters; FCRE), the Alliance of Rice Producers and Exporters of Cambodia รวมทั้งสมาคมผู้ผลิตและส่งออกข้าวกัมพูชา (the Association of Rice Producers & Exporters of Cambodia) จะมีการยุบรวมหลังจากที่มีการประชุมของสหพันธ์ข้าวกัมพูชาเพื่อวางโครงสร้างของการดำเนินงานของสหพันธ์

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์ ได้รายงาน ว่า ผลผลิตข้าวในประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.9% เป็น 8.31 ล้านตัน ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ แม้จะมีปัญหาภัยแล้งในช่วงดังกล่าว และคาดว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอาจขยายเพิ่มขึ้น 2.8% เป็น 13.13 ล้านไร่ ขณะที่ผลผลิตต่อไร่อาจเพิ่มขึ้น 1% เป็น 632 กก.

ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสแรก ปริมาณข้าวเปลือกที่ผลิตได้ เพิ่มขึ้น 3.3% เป็น 4.31 ล้านตัน ส่วนช่วงไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 4.6% หรือมากถึง 4 ล้านตัน ซึ่งการที่ข้าวมีราคาสูง ได้ไปกระตุ้นให้มีการเพาะปลูกมากขึ้น ทำให้เกษตรกรหันไปปลูกข้าวแทนการปลูกข้าวโพด (ในพื้นที่ Ilocos Region) และในบางพื้นที่ เกษตรกรก็เพาะปลูกข้าวใหม่ทันทีหลังการเก็บเกี่ยวในไตรมาสแรก (ในเขต Nueva Ecija) โดยผลผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนั้น มีเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ระบบชลประทานและปริมาณน้ำฝน การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง และมีการใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาปุ๋ยต่ำลง

เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ กล่าวว่า สำหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño phenomenon) จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวในฟิลิปปินส์ จนกว่าจะถึงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ ซึ่งก็จะไปส่งผลกระทบต่อจริง ในการเก็บเกี่ยวช่วงต้นปี 2558

อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (the Philippines Department of Agriculture; DA) ได้ประกาศว่า จากเคำารางการเริ่มต้นของปรากฏการณ์เอลนีโญ ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพันธุ์พืชแล้ว เป็นมูลค่ากว่า 823.29 ล้านเปโซ และจากการประเมินเบื้องต้น พบว่า ข้าวโพดเป็นพืชที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดถึง 583.6 ล้านเปโซ (พื้นที่เสียหายคิดเป็น 175,656 ไร่ และมีปริมาณ 45,729 ตัน)

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ เตรียมที่จะช่วยเหลือชาวนา โดยจะจัดหาเมล็ดพันธุ์และสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการผลิตอื่นๆด้วย นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีการประหยัดน้ำ และสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ระบบ/เทคโนโลยีทางการเกษตรและการประมงที่ทันสมัย เพื่อลดผลกระทบจากภาวะแห้งแล้งยาวนาน

สำนักงานสถิติฟิลิปปินส์ (PSA) รายงานว่า จากการที่ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวมาจากเวียดนาม ทำให้สต็อกข้าวขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) เพิ่มขึ้น 13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยมีปริมาณมากถึง 520,000 ตัน ณ วันที่ 1 เมษายน 57 ในขณะที่สต็อกของคริวเรื่อนและคลังสินค้าเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 25% และ 26% ตามลำดับ

สำนักงานสถิติฟิลิปปินส์กล่าวว่า สต็อกข้าวคงเหลือ เพียงพอสำหรับการบริโภค 64 วัน และองค์การอาหารแห่งชาติ มีสต็อกอยู่ประมาณ 24% (เพียงพอต่อการบริโภคในระยะเวลา 15 วัน) ทั้งนี้ องค์การอาหารแห่งชาติ จำเป็นต้องรักษาระดับของสต็อกข้าวไว้ เพื่อให้เพียงพอสำหรับการบริโภค 15 วันภายในประเทศ ที่ 34,000 ตันต่อวัน หรือโดยรวมประมาณ 500,000 ตัน ในขณะที่ ปริมาณข้าวมากกว่าครึ่งหนึ่ง (เพียงพอต่อการบริโภคในระยะเวลา 35 วัน อยู่ในการครอบครองของคริวเรื่อน และประมาณ 22% (เพียงพอสำหรับการบริโภคใน



ระยะเวลา 14 วัน) อยู่ในการครอบครองของคลังสินค้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งเมื่อเทียบเป็นปริมาณแล้ว คร่าวๆมีข้าวในการครอบครองทั้งหมด 1.19 ล้านตัน ในขณะที่คลังสินค้าเชิงพาณิชย์มีข้าวในการครอบครอง 480,000 ตัน

องค์การอาหารแห่งชาติ คาดว่า สต็อกข้าวจะเพิ่มขึ้นอีกหลังจากการทำสัญญาซื้อข้าวจากเวียดนาม 800,000 ตัน ซึ่งเวียดนามจะทยอยส่งข้าวมายังฟิลิปปินส์เป็นงวดๆ โดยงวดแรกจะส่งมาในเดือนนี้ และข้าวที่ส่งมาจะอยู่ในสต็อกของรัฐบาลในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เพื่อเป็นสต็อกฉุกเฉินในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

รัฐบาลอินเดียคาดการณ์ว่า ในปี 2556/57 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 106.29 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 105.24 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 1% และผลผลิตธัญพืชมีจำนวน 264.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 257.13 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปี 2555/56

สื่อท้องถิ่นกล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตข้าวในปี 2556/57 เพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูการผลิต rabi จะขยายตัว และราคาข้าวมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรเปิดเผยว่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 อินเดียมีพื้นที่ปลูกข้าวฤดูการผลิต rabi ประมาณ 25.63 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจาก 20.69 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตร รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2555/56 อินเดียมีผลผลิตข้าว 105.24 ล้านตัน (ซึ่งจำแนกเป็นข้าวฤดูการผลิต Kharif จำนวน 92.37 ล้านตัน และข้าวฤดูการผลิต rabi จำนวน 12.87 ล้านตัน) ลดลงเล็กน้อยจาก 105.31 ล้านตัน (ซึ่งจำแนกเป็นข้าวฤดูการผลิต Kharif จำนวน 92.75 ล้านตัน และข้าวฤดูการผลิต rabi จำนวน 12.56 ล้านตัน) เมื่อเทียบกับปี 2554/55

แหล่งข่าวด้านการค้ากล่าวว่า ผลผลิตข้าวที่สูงเป็นประวัติการณ์ในปีนี้เป็นที่รับรองว่า อินเดียจะไม่กำหนดมาตรการห้ามการส่งออกข้าว โดยอินเดียกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2555 และปี 2556 ภายหลังจากยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาตีเป็นเวลา 4 ปี โดยในปี 2554 สมาคมผู้ส่งออกข้าวแห่งอินเดีย (All India Rice Exporters Association: AIREA) เปิดเผยว่า ในปี 2556/57 อินเดียส่งออกข้าว 10.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 10.2 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปี 2555/56 นอกจากนี้ ผลผลิตข้าวที่สูงเป็นประวัติการณ์จะเป็นมูลภัณฑ์กันชน (buffer stock) ทดแทนผลผลิตในปีถัดไปที่อาจลดลงเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

ขณะที่ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2556/57 อินเดียผลิตข้าว 105 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจาก 105.24 ล้านตัน โดยมีพื้นที่ปลูก 43.5 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 42.41 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับปี 2555/56 และคาดการณ์ว่า ในปี 2557 อินเดียส่งออกข้าว 10 ล้านตัน ลดลงจาก 10.87 ล้านตัน หรือลดลง 8% เมื่อเทียบกับปี 2556

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรก (ก.ค. 56 — เม.ย. 57) ของปีงบประมาณ 2556/57 (ก.ค. 56 — มิ.ย. 57) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 2.66 ล้านตัน ลดลง 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.74 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ (2555/56) โดยในปีงบประมาณ 2555/56 (ก.ค.55 — มิ.ย.56) ปากีสถานส่งออกข้าวได้ 3.1 ล้านตัน (แบ่งเป็นข้าวบาสมาตี 593,257 ตัน และข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาตี 2.5 ล้านตัน) มูลค่าส่งออกรวม 1.98 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 14% และ 1% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาตี (non-basmati rice) ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2556-เม.ย. 2557 มีจำนวน 2.14 ล้านตัน ลดลง 8% จากจำนวน 2.32 ล้านตันในช่วง

เดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวบาสมามีการส่งออกจำนวน 514,541 ตัน ลดลง 7% จากจำนวน 550,548 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมูลค่าส่งออกนั้นกลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยในช่วง 10 เดือนแรก (ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2556-เม.ย. 2557) ของปีงบประมาณปัจจุบัน มีมูลค่าส่งออก 1.87 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมามีมูลค่าประมาณ 1.3 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวบาสมามีมูลค่าส่งออก 545 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## จีน

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (the National Development and Reform Commission; NDRC) ระบุในแถลงการณ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่า จีนจะปรับใช้แผนการซื้อและสำรองสินค้าของรัฐบาลสำหรับข้าวสาลี และข้าวต้นฤดู (early indica rice) ในพื้นที่การผลิตที่สำคัญ หากราคาตลาดปรับตัวลดลงและผลักดันฐานราคาซื้อที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนด

ราคาซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าวสาลีในปีนี้ถูกกำหนดไว้ที่ 2,360 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 120 หยวนต่อตัน ขณะที่ราคาซื้อขั้นต่ำ (the minimum paddy prices) ของข้าวเปลือกต้นฤดูปรับขึ้น 60 หยวนต่อตันจากปีก่อน (เพิ่มขึ้น 2.3%) จาก 2,640 หยวนต่อตัน (ประมาณ 423 เหรียญสหรัฐฯ) มาเป็น 2,700 หยวนต่อตัน (ประมาณ 433 เหรียญสหรัฐฯ)

แผนสำรองข้าวสาลีของรัฐบาล จะมีการนำมาใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม-30 กันยายน ขณะที่โครงการสำรองและซื้อข้าวต้นฤดูจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม-30 กันยายน 1 ศกนี้

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (AT) จะจัดการประมูลนำเข้าข้าวภายใต้ระบบ MMA จำนวน 73,476 ตัน โดยเปิดรับข้อเสนอจนถึงวันที่ 2 มิ.ย.ศกนี้ และจะประกาศผลภายในวันที่ 3 มิ.ย. โดยกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 ต.ค. ศกนี้

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (The European Union; EU) ได้มีการส่งออกข้าวทุกชนิดทั้งข้าวสาร และข้าวกล้อง (including milled, husked and half-milled rice) ในช่วงปีการผลิต 2013/14 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 มาจนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เป็นจำนวน 147,149 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 116,841 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยข้าวสารสายพันธุ์ Japonica และ Indica มีการส่งออกจำนวนรวม 139,452 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 29% เมื่อเทียบกับจำนวน 107,739 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนข้าวกล้องสายพันธุ์ Japonica และ Indica มีการส่งออกจำนวนรวม 7,179 ตัน ลดลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 8,492 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยแบ่งเป็นข้าวสารสายพันธุ์ Japonica มีการส่งออกจำนวน 115,740 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 79% ของการส่งออกทั้งหมด ส่วนข้าวสารสายพันธุ์ Indica มีการส่งออกจำนวน 23,712 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16% ของการส่งออกทั้งหมด ข้าวกล้องสายพันธุ์ Japonica มีการส่งออกจำนวน 5,673 ตัน ข้าวกล้องสายพันธุ์ Indica มีการส่งออกจำนวน 1,524 ตัน ทั้งนี้ตลาดลดนำเข้าข้าวที่สำคัญประกอบด้วย อิตาลี สเปน โปรตุเกส บัลแกเรีย ลิทัวเนีย กรีซ โรมานี และสหราชอาณาจักร

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)